

ชีวชายันตี: อนุสรณ์แห่งการปฏิญาณตนและอุทิศตนอย่างสมบูรณ์

วันนี้ พ่อชื่อว่าผู้สร้างตรีมูรติมาเพื่อพบกับชาลีแกรมที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาของท่าน วันนี้เป็นทั้งการพบปะและการเฉลิมฉลอง ลูกทุกคนได้มาถึงที่นี่แล้วจากทั่วทุกมุมโลกด้วยความจริงใจและความกระตือรือร้นเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของบัพดาตา ลูกๆบอกว่าลูกมาเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อ และพ่อก็บอกว่าท่านมาเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของลูกๆ ลูกทุกคนก็มาเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดทางจิตของลูกด้วยเช่นกัน ตลอดทั้งวงจรมีไม่มีช่วงเวลาอื่นใดเลยที่จะสามารถมีวันเกิดที่น่ารักและพิเศษสุดเช่นนี้อีกแล้ว ตลอดทั้งวงจรมีลูกเคยเห็นหรือเฉลิมฉลองวันเกิดเช่นนั้นที่เป็นวันเดียวกันทั้งของพ่อและของลูกๆหรือไม่? นั่นเป็นเพราะว่าสำหรับงานในการเปลี่ยนแปลงโลก พร้อมกับพ่อชื่อว่าและบราห์มาดาต้าแล้ว จำเป็นต้องมีบราห์มินด้วย ไฟบูชายัญจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากไม่มีบราห์มิน เหตุนี้เองวันเกิดหรือวัน “จยันตี” ของพ่อและลูกจึงเป็นวันเดียวกัน ลูกๆแสดงความยินดีกับพ่อจากหัวใจของพวกเขา และพ่อก็แสดงความยินดีกับลูกๆ บราห์มินแต่ละคนหลายล้านเท่า รวมทั้งอวยพรจากหัวใจสำหรับวันเกิดทางจิต ขอแสดงความยินดี! ขอแสดงความยินดี! ขอแสดงความยินดี! (ทุกคนโบกมือ) ดีมาก! ลูกสนุกกับการปรบมือข้างเดียว ไม่ใช่สองมือ มีความสุขมาก และจึงไม่สามารถหยุดมือของลูกได้ มือจะเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ

ในโลกเช่นกัน ผู้เลื่อมใสศรัทธาเฉลิมฉลองวันชีวชายันตีด้วยความมั่งคั่งมั่งคั่งมาก อย่างไรก็ตาม การเฉลิมฉลองของพวกเขาถือหนึ่งคืนโดยไม่หลับไม่นอน (จากราน) หรือถือศีลอดเป็นเวลาหนึ่งวัน ลูกๆทั้งหลายไม่เคยมีความคิดที่จะมีจากรานแห่งการหลับไหลแห่งความไม่รู้เพียงหนึ่งวัน พวกเขามีจากราน แต่ลูกก็ยังคงตื่นอยู่ตลอดทั้งชีวิตหนึ่งนี้ของชีวิตแห่งยุคบรรจบพบกันที่เปรียบเสมือนเพชร ลูกตื่นแล้วใช่ไหม? ตอนนี้อยู่จะไม่กลับไปนอนอีกใช่ไหม? หรือลูกจะกลับไปเล็กน้อย? อ้อชา ลูกอาจจะไม่ได้กลับไป แต่บางทีลูกอาจจะเผลอกลับไป การตื่นอยู่ตลอดทั้งคืนนั้นก็เหมือนกับว่าตัวลูกเองตื่น และลูกก็ปลุกผู้อื่นให้ตื่นด้วย ในชีวิตแห่งความรู้ การตื่นอยู่ตลอดทั้งคืนหมายถึงการออกมาจากความมืดมิดและเข้ามาสู่แสงสว่าง ลูกทุกคนชอบความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนี้ใช่ไหม? ลูกรักษาคำปฏิญาณอะไรไว้ตั้งแต่ลูกถือกำเนิดมาและเฉลิมฉลองวันเกิดของลูก? ลูกจำคำปฏิญาณเหล่านั้นได้ไหม? ลูกๆพูดว่า: นับประสาอะไรกับการจดจำคำปฏิญาณเหล่านั้น ชีวิตของเราได้กลายเป็นคำปฏิญาณเหล่านั้นโดยธรรมชาติ ชีวิตของเราได้กลายเป็นชีวิตที่รับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ มีปฏิสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ และมีความคิดที่บริสุทธิ์ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งหรือสองเดือน แต่กลายเป็นสิ่งที่เราปลุกฝังคำปฏิญาณเหล่านี้ในชีวิตของเรา คำปฏิญาณเหล่านี้กลายเป็นธรรมชาติและกลายเป็นธรรมชาติของเรา ลูกได้สร้างธรรมชาติของลูกให้บริสุทธิ์แล้วใช่ไหม? ธรรมชาติของลูกกลายเป็นสิ่งนั้นหรือลูกต้องทำให้มันเป็นอย่างนั้น? มันกลายเป็นสิ่งนั้นแล้วใช่ไหม? เพียงแค่พยักหน้าเห็นด้วยเท่านั้นเอง กลายเป็นสิ่งนั้นแล้วหรือ? ความไม่บริสุทธิ์ได้สิ้นสุดลงในธรรมชาติของลูกแล้วหรือยัง และความบริสุทธิ์ได้เกิดขึ้นในชีวิตของลูกแล้วหรือยัง? เวลานี้ลูกได้เฉลิมฉลองวันชีวชายันตีและชาลีแกรมจยันตีซึ่งมีค่าเท่ากับเพชร ลูกๆทุกหนแห่งในต่างแดนและในดินแดนแห่งนี้ก็เฉลิมฉลองในเวลาเดียวกันเช่นกัน บัพดาตาเห็นว่าพร้อมกับลูกและพ่อแล้วพวกเขาทั้งหมดก็มีความสุขเหมือนกัน

วันนี้ ผู้เลื่อมใสศรัทธาจะถวายเครื่องบูชาเป็นพิเศษเพื่อเป็นการรำลึกถึงลูก ลูกทุกคนอุทิศตนต่อพ่อในความคิด คำพูด และการกระทำของลูก เพื่อเป็นการรำลึกถึงสิ่งนั้น ผู้เลื่อมใสศรัทธาจะไม่ถวายตนเองเป็นเครื่องบูชา แต่พวกเขาจะส่งเวทย์แพะแทน พวกเขาหาสิ่งอื่นไม่ได้หรือ? พวกเขาหาแพะได้เท่านั้นหรือ? ลูกรู้ถึงนัยสำคัญของสิ่งนี้ เพราะสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจิตสำนึกที่เป็นร่างคือจิตสำนึกของ “ฉัน” (mai - ในภาษาฮินดีคือ “ฉัน”) เมื่อลูกอุทิศจิตสำนึกของ “ฉัน” เมื่อนั้นลูกจะกลายเป็นบราห์มิน แล้วแพะทำอะไร? “maiii, maiii!” ดังนั้นนี่คือสัญญาบ่งบอกของจิตสำนึกที่เป็นร่างของ “ฉัน” จิตสำนึกของ “ฉัน” ของจิตสำนึกที่เป็นร่างนั้นก็ละเอียดอ่อนเหมือนกันและมีรูปแบบต่างๆกัน จิตสำนึกแรกๆของ “ฉัน” คือ “ฉันคือร่างกาย” “ฉันเป็นคนนั้นและคนนั้น” และแล้วเมื่อลูกก้าวต่อไป ก็จะมี “ฉัน” ในรูปแบบต่างๆมากมายเมื่อลูกติดอยู่ในความสัมพันธ์ เมื่อลูกก้าวต่อไป ก็จะมี “ฉัน” รูปแบบต่างๆของตำแหน่ง และยังละเอียดอ่อนกว่านั้นก็คือ “ฉัน” ของคุณสมบัติพิเศษของลูกเองซึ่งจะดึงลูกลงมาจากเบื้องบน ลูกแต่ละคนมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่หยาบหรือละเอียด ไม่มีดวงวิญญาณมนุษย์คนใดที่ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ ในชีวิตแห่งความรู้ บราห์มินแต่ละคนย่อมมีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อยหนึ่งอย่าง อย่างไรก็ตามในชีวิตแห่งความรู้ คุณสมบัติพิเศษคือของขวัญที่พระเจ้า

ประทานให้ เป็นของขวัญจากพระเจ้า เมื่อลูกใส่จิตสำนึกของ "ฉัน" เข้าไปในของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ลูก มันก็จะกลายเป็นความหลงทะนงตนที่สูงส่งและจิตสำนึกของ "ฉัน" ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ดังนั้นลูกได้อุทิศตนแล้ว แต่ลูกยังต้องพิจารณาอะไรเพิ่มเติมอีก?

ลูกผู้เป็นครูทุกคนเรียกตัวเองว่าอะไร? ลูกได้อุทิศตนแล้วใช่ไหม? ลูกผู้เป็นครูทุกคนได้อุทิศตนแล้วหรือไม่? อ้อชา ผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของพวกเขาได้อุทิศตนแล้วหรือยัง? อุทิศแล้วหรือยังไม่อุทิศ? ลูกอุทิศตนแล้ว ลูกพันดาวาสได้อุทิศตนแล้วหรือ? ดีมาก ขอแสดงความยินดี! ตอนนี้ลูกจะทำอะไร? ลูกอุทิศตนแล้วและนั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก เวลานี้ ในอนาคต ลูกต้องตรวจสอบสิ่งนั้น... บาบาคอร์บอกลูกหรือไม่? ลูกอาจจะพูดว่า: เราอุทิศตนแล้ว แล้วตอนนี้เราจะต้องทำอะไรอีก? อย่างหนึ่งคืออุทิศตน แต่หลังจากนั้นก็ต้องอุทิศตนอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ขีดเส้นใต้ในการอุทิศตนอย่างสมบูรณ์คือการอุทิศจิตใจ สติปัญญา และชั้นสการ์ของลูก นี่เป็นเพราะว่าเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า ลูกต้องก้าวไปอย่างรวดเร็วในความพยายามของลูก ลูกกำลังทำเช่นนั้นอยู่ แม้กระทั่งตอนนี้ ตามบรรยากาศในปัจจุบันในชีวิตบราห์มินของลูก เพราะลูกส่วนใหญ่ที่นั่นอยู่ที่นั่นเป็นบราห์มิน มีเพียงอิทธิพลของสิ่งที่ไร้ประโยชน์ในจิตใจของลูก ไม่มีอะไรเลวร้าย เพราะสิ่งเลวร้ายทั้งหมดได้จบสิ้นลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ตามบรรยากาศในปัจจุบัน สิ่งที่ไร้ประโยชน์และเป็นลบมีอิทธิพลต่อสติปัญญาเป็นอย่างมาก และเพราะเหตุนี้ พลังในการตระหนักรู้ของลูกในการตัดสินใจที่ต้องและเป็นจริงจึงลดลง มีการตระหนักรู้ผ่านการเข้าใจว่า "ใช่ สิ่งนี้ผิด สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง" อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งคือการตระหนักรู้ด้วยสามัญสำนึก และอีกสิ่งหนึ่งคือการตระหนักรู้ด้วยหัวใจของลูก เมื่อลูกตระหนักถึงบางสิ่งด้วยหัวใจของลูกแล้วแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไป ตัวลูกเองก็จะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นลูกจึงได้รับการบอกเกี่ยวกับจิตใจและสติปัญญา ตอนนี้ชั้นสการ์เนื่องจากชั้นสการ์ของลูกมีอยู่มา 63 ชาติเกิด จึงกลายเป็นธรรมชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ลูกพูดว่า "นี่ไม่ใช่ความผิดพลาด แต่เป็นธรรมชาติของฉัน" ดังนั้น เมื่อชั้นสการ์บางอย่างถูกปล่อยออกไป และหลังจากที่ชั้นสการ์บางอย่างถูกระงับแล้ว ชั้นสการ์เหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม "การอุทิศตนอย่างสมบูรณ์" หมายถึงแรงจูงใจและความรู้สึกในจิตใจของลูกสำหรับทุกดวงวิญญาณจะต้องถูกเปลี่ยนแปลง บัพดาตากล่าวถึงสิ่งนี้ว่า: ไม่ว่าดวงวิญญาณจะเป็นเช่นไร ก็จะไม่มีความหลากหลายอยู่เสมอ นี่คือการตันกัลปะ และหากไม่มีความหลากหลายในตันกัลปะนี้ ก็จะไม่มีความสวยงามใดๆ อย่างไรก็ตาม ให้มีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อทุกดวงวิญญาณ ลูกต้องเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งความปรารถนา ร้ายให้กลายเป็นความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ด้วย ให้มีความปรารถนาดีต่อทุกดวงวิญญาณว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างแน่นอน อย่าคิดว่า "ดวงวิญญาณนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง" อย่ากลายเป็นผู้พิพากษาของพวกเขาและตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ที่ลูกได้ทำทนายว่าลูกจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ต่างๆ และทำให้วัตถุประสงค์เหล่านั้นกลับมาหาโตกุนี ดังนั้นลูกต้องทำสิ่งนี้ ไม่มีคำถามว่าวัตถุประสงค์เหล่านั้นจะกลายเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ แต่เป็นลูกที่ต้องทำให้มันเป็นเช่นนั้น ลูกได้ขีดเส้นใต้คำว่า "ต้องทำสิ่งนี้" ดังนั้นวัตถุประสงค์ต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วดวงวิญญาณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่? ดวงวิญญาณเป็นนายของวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงได้ แล้วนายเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือไม่? เพราะเหตุใด? ดังนั้น ในเวลานี้ งานรับใช้เดียวที่ต้องทำคือการเปลี่ยนแปลงตนเอง - จิตใจ สติปัญญา และชั้นสการ์; การเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง

ทุกคนกำลังถามว่า: เราจะทำอะไรในปีนี้? ลูกต้องทำงานรับใช้สองประการ ประการแรก อุทิศตนอย่างสมบูรณ์! อุทิศตนถึงขนาดที่ว่ากระแสดิจิต บรยากาศ มิตรร่วมทาง ความร่วมมือของหัวใจและพรของหัวใจช่วยให้ผู้อื่นนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายดาย ลูกต้องเปลี่ยนแปลงตนเองถึงขนาดนี้ ลูกต้องอุทิศทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ นี่คือการรับใช้ประเภทที่หนึ่ง และอีกประเภทหนึ่งคือการรับใช้ผู้อื่น ผลก็คือมันเห็นได้ทุกหนแห่งในดินแดนนี้และในต่างแดนว่างานรับใช้ใดๆก็ตามที่ลูกบราห์มินได้ทำ แม้แต่ในหมู่บ้าน ลูกก็ทำด้วยความรักที่มีต่อพ่อ บัพดาตาขอแสดงความยินดีมากมายสำหรับสิ่งนั้น ลูกจะทำอะไรในอนาคต?

บัพดาตาเห็นว่ามีการเติบโตของจำนวนบราห์มินและจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามพร้อมกับสิ่งนี้ งานรับใช้ที่ลูกได้ทำที่ผู้คนชื่นชอบ งานรับใช้ที่เกิดขึ้นผ่านโครงการต่างๆนั้นดีมาก ตอนนี้ ดวงวิญญาณที่ให้ความร่วมมือที่ดีมากได้กลายเป็นเครื่องมือที่ดีในสถานที่ต่างๆมากมาย พวกเขาเป็นดวงวิญญาณที่ให้ความร่วมมือที่ดีมาก พวกเขาได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวของความร่วมมือ พวกเขาได้ก้าวไปอีกหนึ่งก้าว อย่างไรก็ตามทำอีกข้างหนึ่งจะต้องกลายเป็นโยคีที่ง่ายดายและเป็นคาร์มาโยคี มีเพียงไม่กี่คนกลายเป็นคาร์มาโยคีและโยคีที่ง่ายดายในระดับหนึ่ง นี่คือสภาพที่สอง เวลานี้ ดวงวิญญาณเหล่านี้ต้องเล่นบทบาทในทางปฏิบัติบนเวที ไมค์จะอยู่บนเวทีเสมอ ดังนั้นพวกเขาจึงควรเป็นไมค์และขึ้น

มาบนเวทีของงานรับใช้ในลักษณะที่มองเห็นได้ ลูกคือผู้ทรงอำนาจ (might) และพวกเขาคือไมค์ เช่นเดียวกับที่บราห์มา บาบามีเป็นผู้ทรงอำนาจในรูปที่ละเอียดอ่อน ผู้ทำให้ลูกๆเป็นไมค์ ในทำนองเดียวกัน เวลานี้จึงเป็นผู้ทรงอำนาจและเตรียม ไมค์เช่นนั้นไว้ พวกเขาดีมาก มีความหวังสำหรับพวกเขา และพวกเขาสามารถไปได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เวลานี้ จำเป็นต้องเพิ่มสายใยในการติดต่อของลูกกับดวงวิญญาณเหล่านี้ พวกเขาต้องการรู้ว่าต้องทำอะไรและจะอย่างไร จึง เป็นผู้ทรงอำนาจและแสดงให้เห็นพวกเขาเห็นว่า ในขณะที่รักษาสสมดุลระหว่างงานทางโลกและงานรับใช้ทางจิต พวกเขาซึ่ง มาทีหลังก็สามารถไปได้อย่างรวดเร็วและมาอยู่ในแถวของผู้ที่มาก่อนได้ มีดวงวิญญาณเช่นนี้ พวกเขาเพียงแค่ต้องได้รับการ เปิดเผย เพียงแค่อุบัติในการติดต่อกับพวกเขาและให้กระแสแก่พวกเขา - กระแสของจิตวิญญาณ กระแสของกระแสจิต และบรรยากาศ - และแสดงให้เห็นพวกเขาเห็นถึงวิธีที่จะกลายเป็นเครื่องมือในการเปิดเผยว่าชีวิตที่สมดุลนั้นดีมากและ ง่ายตาย สิ่งนี้โอเคมั๊ย? เวลานี้ลูกคงได้ยินแล้วว่าลูกต้องทำอะไรใช้ไหม? เตรียมช่อดอกไม้เล็กๆ ไว้ โอเค ไมค์ช่อดอกไม้ช่อ ใหญ่ แต่ควรเตรียมช่อดอกไม้อย่างน้อยห้าหรือสิบดอก เพราะช่อดอกไม้เหล่านี้มีอยู่ทุกที่ในสายตาของบัพดาตา ลูกได้ยิน ไหม? พันดาวาสได้ยินไหม? ดีมาก!

ดับเบิลฟอเรนเนอร์ไม่ได้กระโดด แต่โอบยบิน ดังนั้นใครจะเป็นคนนำช่อดอกไม้ช่อแรกมา ผู้คนจากต่างประเทศหรือผู้คน จากบารัต ใครจะนำช่อดอกไม้เหล่านั้นมา? หรือทั้งคู่จะนำช่อดอกไม้มาพร้อมกัน ช่อดอกไม้จากต่างประเทศอยู่ด้านหนึ่งและช่อ ดอกไม้จากบารัตอยู่อีกด้านหนึ่ง ช่อดอกไม้ทั้งสองจะขึ้นมามาบนเวที เช่นเดียวกับที่ลูกเฉลิมฉลองพิธีนี้ ดังนั้นเราจะเฉลิม ฉลองพิธีนี้ด้วยช่อดอกไม้ทั้งสองช่อ ช่อหนึ่งจากบารัตและอีกช่อหนึ่งจากต่างประเทศ สิ่งนี้โอเคไหม? ผู้ที่มาจากต่าง ประเทศคิดอย่างไร? ลูกจะนำช่อดอกไม้เหล่านี้มาในฤดูกาลหน้าหรือไม่? ลูกจะนำช่อดอกไม้เหล่านี้มาไหม? ผู้คนจากบารัต จะนำช่อดอกไม้เหล่านี้มาไหม? นำผู้ที่มีความสมดุลระหว่างอาชีพทางโลกและทางจิตมาด้วย ไม่ใช่แค่ผู้ที่มีชีวิตบราห์มี นเหมือนลูกเท่านั้น แต่รวมถึงทั้งทางโลกและทางจิตด้วย ผลกระทบของพวกเขาจะยิ่งใหญ่ขึ้น ผู้คนจะมาหาลูกเพื่อดริชตี อัสซา แจนตีลูกคิดอะไรอยู่ ลูกกำลังคิดถึงช่อดอกไม้หรือไม่? นิรมาละ โมฮินี ลูกกำลังคิดถึงช่อดอกไม้หรือไม่? ดูพันดาวาสที่นั่นสิ มีพันดาวาสไม่กี่คนในบารัต พวกเขาเท่าเทียมกับอัลลาห์ ดุสรี บางคนยังนั่งอยู่ตรงนี้ด้วย นี่คือไบรอันที่นั่งอยู่ข้างหน้าใช้ ไหม? (พูดกับไบรอันจากออสเตรเลีย) ต้องเตรียมช่อดอกไม้ไว้ใช้หรือไม่? มีดวงวิญญาณที่ดีมาก ลูกใช้ช่อดอกไม้? NCO (National Co-ordinating Office) อัสซา ผู้ที่มาจาก NCO จากต่างประเทศ ยกมือขึ้น! ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกลายเป็น NCO! ลูกจะต้องทำสิ่งมหัศจรรย์! ลูกทำได้ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะตอนนี้ผืนดินก็พร้อมแล้ว เมล็ดก็ถูกหว่านลงไปแล้ว มันแค่ต้องรดน้ำด้วยการหล่อเลี้ยงเท่านั้น เวลานี้เมล็ดต้องการน้ำแห่งการหล่อเลี้ยง อัสซา

ครูหลายคนก็มาเช่นกัน ขอแสดงความยินดีกับครูด้วย! ลูกทุกคนได้ทำงานรับใช้แล้วใช้ไหม? ดังนั้นขอแสดงความยินดี กับงานรับใช้! อัสซา สภาพของคุชราตเป็นอย่างไร? (เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในคุชราต) ความปั่นป่วนได้เริ่มขึ้นในคุชรา ตแล้ว มีความปั่นป่วนมากมายในคุชราตและแม้แต่ในต่างประเทศเล็กน้อย ลูกไม่กลัวใช้ไหม? แผ่นดินสั่นสะเทือน แต่ หัวใจของลูกไม่ได้สั่นไหวใช้ไหม? แผ่นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยและเกิดความเสียหายบางส่วน ผู้ที่มาจากที่นั่น ยืนขึ้น! ผู้ ที่มาจากอาห์เมดาบัด ยืนขึ้น! อัสซา หัวใจของลูกสั่นไหวหรือว่าแผ่นดินสั่นไหว? เกิดอะไรขึ้น? มันทำให้หัวใจของลูกสั่น ไหวเล็กน้อยหรือไม่? ไม่เลย! ลูกกล้าหาญ! บัพดาตาเห็นว่าลูกๆทั้งหลายรักษาประวัติของลูกได้เป็นอย่างดีโดยรักษา ความกล้าหาญและโดยการรักษารมฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อไว้เหนือลูก ไม่มีลูกคนไหนสอบตก ลูกทุกคน สอบผ่าน บางคนได้คะแนนน้อย บางคนได้คะแนนมากกว่า สิ่งนี้ตามลำดับกันไปทุกหนแห่ง แต่ลูกสอบผ่าน! ขอแสดงความ ยินดี! ผู้ที่มาจากสถานที่ที่อ่อนไหวที่สุด? (มีคนหนึ่งมาจากเมือง Bhuj และอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ) อัสซา ลูกอยู่กับผู้ ที่มีแขนพันแขนใน Bhuj (bhuj – แขน) อัสซา ลูกสอบผ่านข้อสอบนั้นมา! ลูกทำได้ดีมาก! ในอนาคตก็เช่นกัน อย่า หวั่นไหว! สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ อย่าได้หวาดกลัว (มันเกิดขึ้นทุกวัน) ปลอ่ยให้มันเกิดขึ้น! การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้น ธรรมชาติก็จะทำหน้าที่ของมันเช่นกัน ในเมื่อดวงวิญญาณมนุษย์ได้ทำให้ธรรมชาตินั้นตาโมกุณี ธรรมชาติก็จะทำงานของ มันเองในทุกเกมของละคร และนั่นก็เป็นเกมเช่นกัน ในขณะที่ชมเกมอย่าปล่อยให้สภาพของลูกซึ้นๆลงๆ อย่าปล่อยให้ สถานการณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อสภาพดั้งเดิมของการเป็นดวงวิญญาณที่เป็นนายผู้ทรงอำนาจ แต่จงกลายเป็นเครื่องมือ ในการปลดปล่อยดวงวิญญาณจากความทุกข์ระทมในจิตใจของพวกเขา เพราะด้วยการทำสมาธิเท่านั้นที่ลูกจะสามารถจบ สิ้นความทุกข์ระทมในจิตใจได้ หมอจะทำหน้าที่ของตน นักวิทยาศาสตร์จะทำหน้าที่ของตน และรัฐบาลก็จะทำหน้าที่ของ ตน หน้าที่ของลูกคือจบสิ้นความทุกข์ระทมและความตึงเครียดในจิตใจของพวกเขา ให้ทานชีวิตที่ปราศจากความเครียด! ให้ความร่วมมือกัน! ในปัจจุบัน ดินแดนนี้และดินแดนในต่างประเทศ ต่างก็ให้ความร่วมมือและให้ความร่วมมือกันใช้ หรือไม? พวกเขา กำลังทำงานที่ดีมาก นี่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนใดหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม พวกเขาทั้งหมด

ต่างก็มีความรักต่อแผ่นดินบารัต พวกเขาทั้งหมดกำลังทำในสิ่งที่พวกเขาต้องทำ และลูกกำลังดำเนินการทำงานของลูกต่อไป เมื่อเกิดไฟไหม้ นักดับเพลิงจะไม่หวาดกลัว แต่พวกเขาดับไฟ ลูกทุกคนคือผู้ที่ดับไฟแห่งความทุกข์ในจิตใจของผู้คน อัชชา

คุชราตมีความแข็งแกร่งใช้หรือไม่? ลูกอยู่ภายใต้ร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของผู้เดียวที่มีพันธะ เมื่อได้เห็นสิ่งนี้ในคุชราต ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ใด เวลานี้ลูกก็กลายเป็นผู้มีประสบการณ์แล้ว ดูลิ ไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับธรรมชาติได้ ลูกไม่สามารถพูดได้ว่า: เข้ามาในคุชราต! อย่าเข้ามาในอาบู! อย่าเข้ามาในบอมเบย์! ไม่เลย! มันเป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม ลูกทุกคนต้องทำให้สภาพของตนเองมั่นคงและไม่สั่นคลอน และรักษาเส้นของจิตใจและสติปัญญาของลูกให้ชัดเจน เมื่อเส้นของลูกชัดเจน ลูกจะได้รับการสัมผัส บัพาดาเคยบอกลูกก่อนหน้านี้เช่นกันว่า ของพวกเขาเป็นแบบไร้สาย (wireless) และของลูกเป็นสติปัญญาที่ปราศจากกิเลส (viceless) จากนั้นลูกจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนมากกว่าลูกต้องทำอะไรและจะเกิดอะไรขึ้น ลูกจะไม่ต้องคิดว่า "ออกไปกันเถอะ! เข้าไปนั่งข้างในกันเถอะ! ไปนั่งข้างประตูกันเถอะ! ขึ้นไปนั่งบนหลังคากันเถอะ!" ไม่เลย! เท้าของลูกจะเดินไปได้เฉพาะในที่ปลอดภัยเท่านั้น และหากลูกกลัวมากเกินไป - อันที่จริง ลูกไม่ควรกลัว แต่ถ้าลูกกลัวมากและมีความหวาดกลัวมาก แล้วมรุตัน สถานที่หลบภัย บ้าน ก็เป็นของลูก อย่าได้กลัว! นี่ไม่มีอะไรเลย เวลานี้ ทุกสิ่งยังไม่เกิดขึ้น! อย่าได้กลัว! มันเป็นเพียงเกม! การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้น ไม่ใช่การทำลายล้าง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง ทศนคติของการวางเฉยจะต้องเกิดขึ้นในทุกคน จงมีเมตตาและใช้พลังทั้งหมด และมีเมตตา และให้กระแสที่ทรงพลัง ลูกเข้าใจไหม?

ลูกสามารถทำให้จิตใจและสติปัญญาของลูกมั่นคงในหนึ่งวินาทีได้หรือไม่? "หยุด!" และพวกมันควรจะหยุด ตอนนี้ในหนึ่งวินาที ให้จิตใจและสติปัญญาของลูกมีสมาธิอย่างแท้จริง เป็นจุด หลอมรวมในจุดนั้น อัชชา (บัพาดาทำการฝึกดริล)

ถึงบราห์มินที่สูงส่งที่สุดในทุกหนแห่ง ถึงดวงวิญญาณที่มั่นคงในทุกหนแห่งที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาคำปฏิญาณของตนอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์ในงานรับใช้ในทุกหนแห่งที่กล้าหาญและกระตือรือร้นอย่างเต็มที่ในการรับใช้ตนเองและการรับใช้เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้คน ขอแสดงความยินดีสำหรับชัยชนะอันดีของวันนี้ จัณฑ์ที่มีค่าเท่ากับเพชร จัณฑ์ที่น่ารักและพิเศษสุดไม่เหมือนใคร และพร้อมกับพรนี้ ด้วยความรัก ระลึกถึง และนมัสเต

พร: ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีความรักที่แท้จริงซึ่งหัวใจยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพ่อ และด้วยเหตุนี้จึงปราศจากแรงดึงดูดทั้งหมดใดๆ พ่อมอบความรักที่เท่าเทียมกันให้แก่ลูกๆทุกคน แต่ลูกๆรับความรักนั้นตามความสามารถของลูกเอง ผู้ที่รับความรักของพ่อในตอนเช้าในเวลาอมฤตจะไม่ถูกดึงดูดด้วยความรักของใครอื่น เพราะพวกเขามีความรักของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของพวกเขา หากพวกเขาไม่เต็มเต็มหัวใจของพวกเขาด้วยความรักอย่างเต็มที่ และเนื่องจากมีช่องว่างในหัวใจของพวกเขา มายาจึงดึงดูดพวกเขาด้วยความรักในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นจึงมีความรักอย่างแท้จริงและอยู่อย่างเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า

คติพจน์: ผู้ที่โยยบินเหนือร่างกาย โลกเก่า และความสัมพันธ์ทางร่างเก่า กล่าวได้ว่าเป็นผู้อาศัยในอินทราภัทร

*** โอม ขานติ ***

หมายเหตุ: วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งเป็นวันโยคะสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกบราห์มินทุกคนจะนั่งในโยคะตาปาเซียตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง 19.30 น. กับพ่อผู้มีเมตตา ในสภาพของการเป็น "นายผู้มีเมตตา" และให้พลังแห่งความบริสุทธิ์กับดวงวิญญาณทั้งหมด ทำงานรับใช้ของการกระจายกระแสจิตที่บริสุทธิ์สู่บรรยากาศ